

สรุปผลการประเมิน
กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม
พระบรมราชินีนาถ

สรุปผลการประเมินกิจกรรม

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ

-

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2548 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมบูชาแม่ขึ้นให้กับนักเรียน นักศึกษาในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2548 โดยในวันดังกล่าวจัดให้มีพิธีตักบาตรในช่วงเช้าและพิธีบูชาแม่ ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการสังเกตพบว่ามี การจัดเตรียมพื้นที่ตักบาตรไว้เรียบร้อยมีการปูเสื่อให้ผู้ตักบาตรนั่ง แต่ขนาดพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้มีขนาดเล็กไม่เพียงพอมีผู้ตั้งใจมาร่วมตักบาตรจำนวนมาก ภายหลังจากการตักบาตรมีการจัดพิธีการบูชาแม่ เวทีและป้ายข้อความที่จัดเตรียมดูเรียบง่ายมากเกินไปและในระหว่างพิธีบูชาแม่มีครู อาจารย์อยู่ในพิธีเพียง 16 คน พิธีการที่จัดค่อนข้างสับสน โดยในพิธีมีการเชิญแม่เข้านั่งประจำที่ พระสงฆ์เทศน์บรรยายการบูชาแม่และให้นักเรียนช่อมบูชาแม่ จากนั้นให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนบูชาแม่โดยมอบพวงมาลัย และจากนั้นเป็นการพูดให้ความรู้ ซึ่งในพิธีการดังกล่าววิทยาลัยไม่ควรจัดให้มีการช่อม การช่อมควรมีก่อนวันจริง สำหรับกิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารมังสวิรัตที่พื้นที่ตั้งโต๊ะและพื้นที่จัดเลี้ยงค่อนข้างจัดไว้เป็นระเบียบ แต่โต๊ะเก้าอี้มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ เพราะนักเรียนที่ไม่ได้ร่วมพิธีมาร่วมรับประทานอาหารด้วย จึงทำให้โต๊ะนั่งไม่เพียงพอ

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2548 เวลา 08.00 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวมีครู อาจารย์มาร่วมไม่มากนักเพราะการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ ในพิธีมีการจัดเตรียมสมุดลงนามไว้มากจุด ทำให้การลงนามดำเนินไปได้โดยสะดวก

กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2548 เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยให้ความร่วมมือกับจังหวัดในช่วงเช้าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วิทยาลัยได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนไปร่วมกิจกรรม แต่ด้วยคณะกรรมการบางท่านติดภาระกิจไปราชการที่ศูนย์อิมแพคเมืองทองธานี จึงมีผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน สำหรับการเดินเทิดพระเกียรติในช่วงเย็นจากหน้าโรงเรียนครูณาราชบุรี วิทยาลัยจัดส่งครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาคณะวิชาคหกรรมศาสตร์ไปร่วมเดินผลปรากฏมีครู อาจารย์เข้าร่วมเดินจำนวน 18 คน และนักเรียน นักศึกษาร่วมเดินจำนวน 242 คน

จากการประเมินกิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมพระบรมมหาราชินีนาถ คณะกรรมการพบว่ากิจกรรมบูชาแม่ควรมีการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมใหม่ ดังนี้

1. ประชุมเตรียมงานล่วงหน้า

2. จัดซ้อมพิธีล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 วัน
3. กิจกรรมต่าง ๆ และขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ควรให้ครูดูแลไม่ควรใช้คนภายนอก
4. การเชิญแม่ของนักเรียน นักศึกษามาร่วมงานควรจัดที่นั่งให้เหมาะสม และถ้ามีพิธี ตักบาตรควรให้คุณแม่ของนักเรียน นักศึกษามาร่วมตักบาตรด้วย
5. ในส่วนของอาหารมังสวิรัต ที่จะจัดเลี้ยงแม่ควรกั้น โต๊ะเก้าอี้และอาหารไว้ให้เพียงพอ และเหมาะสม
